

Thư cho học trò

Houston, ngày 12-4-2001

Thân gửi các em cựu học sinh trường Pétrus Ký từ năm 1963-1975

Thật hết sức bất ngờ và vô cùng vui mừng được bắt lại liên lạc với các học trò cũ của cô từ niên khoá 1963-1964. Những học trò Thất 1, những học trò đầu tiên trong đời đi dạy của cô, e dè pha chút lo sợ, khi bước chân vào cổng trường Petrus Ký để nhận lớp.

Cô cảm ơn em Nguyễn Minh Nhật từ nước Đức xa xôi lạnh lẽo đã nhanh chóng chuyển số điện thoại của cô đến các bạn, nhờ đó cô mới có được niềm vui ngày hôm nay. Cô cảm ơn Dương Hồng Châu từ Delaware đã gửi đến cô khá nhiều hình ảnh của các bạn, những học trò của cô từ thuở 12-13 tuổi mà ngày nay trên đầu đã hai thứ tóc và vợ con đẽ huê.... 40 năm rồi còn gì phải không các em?. Mặc dù non nửa thế kỷ trôi qua, nhưng cô vẫn còn nhớ rõ các học trò vừa chăm ngoan, vừa phá phách, nhưng tất cả đều đã thành danh thành người, đó là Võ Quang Đạt, Lê Hữu Phước, Đặng Thành Danh, Dương Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Pháp, Nguyễn Minh Nhật, Trương Mộng Hùng, Phan Anh Dũng, Dương Hồng Châu, Bùi Nhân, Nguyễn Văn Khanh, Trương Minh Công, Hồ Văn Phương, Tạ Thiên Lộc, Phan Vĩnh Trường, Nguyễn Thanh Lư, Lê Minh Định, Lâm Quang Tú, Đoàn Văn Nhật, Nguyễn Thế Hào, Lâm Thụy Phong, Huỳnh Công Tín ... và nhiều nhiều nữa.

Cô cảm ơn gia đình Khổng Trọng Phước và gia đình Nguyễn Ngọc Tính từ Houston đã đến nhà thăm gia đình cô với buổi hàn huyên thật ấm cúng.



Cô Nguyễn Thu Hà
(Ảnh chụp năm 1971)

Qua tờ nội san Petrus Ký do Phước gửi tặng, cô có dịp khám phá thêm tài viết báo của Dương Hồng Châu, của Dương Xuân Phúc từ Úc Châu, của Bùi Nhân, nhất là đầy đủ hình ảnh của các bạn đồng nghiệp.

Cô cảm ơn các em Dương Hồng Châu, Dương Xuân Phúc, Tạ Thiên Lộc, Khổng Trọng Phước, Nguyễn Ngọc Tính và Triệu từ khắp nơi ... đã gọi điện thoại hỏi thăm sức khoẻ của cô và gia đình. Câu trả lời của cô chung cho tất cả các em là bây giờ đang ở xứ lạ quê người, nhưng cô vẫn nhớ thật rõ ràng những kỷ niệm một thời đi dạy học ở trường Petrus Ký với hàng hàng lớp lớp học trò thật dễ thương.

Thật không một chút lấm lẩn khi cô đã chọn nghề dạy học và không gì vinh hạnh cho bằng được làm cô giáo trường Petrus Ký trong suốt thời thanh xuân của mình. Thương chúc tất cả các học trò của cô cùng gia đình luôn dồi dào sức khoẻ và nhất là không hổ danh mình là "Học sinh Petrus Ký".

Thân mến cùng các em,

Nguyễn Thu Hà

Giáo sư Công dân Giáo dục